

สมศ.เตรียมประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในโรงเรียนพระราชรัฐ 4,500 แห่ง และสถานศึกษาทุกระดับ ย้ำ ไม่กำหนดมาตรฐานชั้นใหม่ แต่จะสอดคล้องกับประกันคุณภาพภายใน และดูตามบริบทของสถานศึกษา ชี้ ส่งรายงานการประเมินตนเองไปยังหน่วยงานต้นสังกัดได้หากพร้อม

รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. กล่าวว่า ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ มีขั้นตอนการประกันคุณภาพที่เน้นการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ก้าวหน้าขึ้น และไม่เป็นการกระทบครู โดยจะให้เริ่มนำร่องในโรงเรียนพระราชรัฐ กว่า 4,500 แห่ง จากจำนวนกว่า 7,000 แห่ง ทั่วประเทศ โดยแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ สมศ. ในการประเมินสถานศึกษา ทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัย ชั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน ของแต่ละสถานศึกษา ที่กำหนดและออกแบบเองตามบริบทของสถานศึกษานั้นๆ ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายหรือจุดเน้นของต้นสังกัด โดย สมศ. จะไม่มีการกำหนดมาตรฐานการประเมินภายนอกขึ้นมาใหม่ แต่จะเป็นการประเมินคุณภาพภายนอกที่สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งมีระดับคุณภาพ 5 ระดับ คือ

1) ระดับ ดีเยี่ยม หมายถึงสถานศึกษาดำเนินการตามเกณฑ์ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสม เป็นไปได้ ผลการตรวจสอบคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย และมีนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดี

2) ระดับ ดีมาก หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการตามเกณฑ์ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสม เป็นไปได้ ผลการตรวจสอบคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

3) ระดับ ดี หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการตามเกณฑ์ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสม เป็นไปได้ ผลการตรวจสอบคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน

4) ระดับ พอใช้ หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการได้อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ ผลการตรวจสอบคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ เป็นไปตามเกณฑ์ แต่ไม่ครบถ้วนในบางประเด็น และ

5) ระดับ ปรับปรุง หมายถึง สถานศึกษาไม่สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์เป็นส่วนใหญ่

ทั้งนี้ นอกจากโรงเรียนพระราชรัฐ แล้ว รมต.ศธ. ยังได้มีแนวทางให้สถานศึกษาในระดับชั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สามารถส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด จากนั้น สมศ. ก็จะดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกได้ทันที